
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ 

วันอังคารที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมกําแหง  พลางกูร 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
_______________________________ 

 
กรรมการที่มาประชุม 

๑.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
   (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๗. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
๘. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
๙. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

    (นายชัยวัฒน  ตอสกุลแกว  รองปลัดกระทรวงฯ  แทน) 
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 

      (นายจาดุร  อภชิาตบุตร  หัวหนาผูตรวจราชการฯ  แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

    (นายนิตพิันธ  สระภกัดิ์  รองอธกิารบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรรมการ 

    (นางชุตนิาฏ  วงศสบุรรณ   
    รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายฯ แทน) 

๑๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ 
      (นายสามารถชาย  จอมวญิญา   
       ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 
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๑๔. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 
      (นายชยัวัธน  เกิดผล   
       ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 

๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
      (นางทรงพร โกมลสุรเดช  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ 
       พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทน)  

๑๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
    (นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ  รองผูอํานวยการฯ  แทน) 

๑๗. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ กรรมการ 
       การศกึษา (นายคมศร  วงษรกัษา  รองผูอํานวยการฯ  แทน) 

๑๘. พระเทพปรยัิติวิมล  (แสวง  ธมเมสโก)       กรรมการ 
๑๙. นายเกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ์    กรรมการ 
๒๐. นายเจต     ประภามนตรีพงศ   กรรมการ 
๒๑. รองศาสตราจารยชนะ  กสิภาร     กรรมการ 
๒๒. นายทองอยู    แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารยทองอนิทร   วงศโสธร   กรรมการ 
๒๔. ศาสตราจารยธีรวฒุิ   บุณยโสภณ      กรรมการ 
๒๕. นายนภดล     ทองนพเกา    กรรมการ 
๒๖. นายนิพนธ     สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
๒๗. นายนุชากร    มาศฉมาดล    กรรมการ 
๒๘. นายประทีป    วีระพัฒนนิรนัดร   กรรมการ 
๒๙. นายประพล    วิระพรสวรรค    กรรมการ 
๓๐. นายพนม     พงษไพบูลย    กรรมการ 
๓๑. รองศาสตราจารยพฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทกัษ   กรรมการ  
๓๒. นายไพฑูรย    จยัสิน     กรรมการ 
๓๓. นายมานิจ     สุขสมจิตร    กรรมการ 
๓๔. ศาสนาจารยมาโนช    แจงมุข     กรรมการ 
๓๕. ศาสตราจารยยงยุทธ   ยุทธวงศ    กรรมการ 
๓๖. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
๓๗. นายวัชรินทร    ศรีบุรินทร    กรรมการ 
๓๘.  นายวิทธยา    บริบูรณทรพัย    กรรมการ 
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๓๙. ศาสตราจารยวิริยะ   นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
๔๐. ศาสตราจารยวิรุณ    ตั้งเจริญ    กรรมการ 
๔๑. รองศาสตราจารยวุฒิสาร   ตันไชย    กรรมการ 
๔๒. ศาสตราจารยศรีราชา   เจริญพานชิ    กรรมการ 
๔๓. นายสมหมาย    ปาริจฉัตต    กรรมการ 
๔๔. นายสุทธินันท    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๕. นายสุเทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    กรรมการ 
๔๖. ศาสตราจารยกิตติคุณสมุน  อมรวิวฒัน    กรรมการ 
๔๗. นายสุวัฒน     เงินฉํ่า     กรรมการ 
๔๘. นายอมเรศ     ศิลาออน    กรรมการ 
๔๙. นายอํานาจ    กุสลานันท    กรรมการ 
๕๐. นายอําพล     จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
๕๑. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

   (รองศาสตราจารยธงทอง  จันทรางศุ) 
    ๕๒.  รองเลขาธิการสภาการศึกษา                    ผูชวยเลขานุการ 

   (นางสาวสุทธาสินี  วชัรบลู) 

กรรมการที่ไมมาประชุม 
 ๑.  พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร  ธมมจติโต)             ปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๒.  นายชิงชัย    หาญเจนลักษณ           ติดภารกิจ 
 ๓.  นายปรีดา    ประพฤติชอบ    ติดภารกิจ 
 ๔.  ศาสตราจารยพงษศักดิ์    อังกสิทธิ ์   ติดภารกิจ 
 ๕.  รองศาสตราจารยพรจันทร   สุวรรณชาต   ติดภารกิจ 
 ๖.  ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน    ติดภารกิจ 
 ๗.  ศาสตราจารยสุรพล   นิติไกรพจน    ติดภารกิจ 
 ๘.  นายอมรวิชช    นาครทรรพ    ติดภารกิจ 
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ผูเขารวมประชุม 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นางสุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ      ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
๒. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม           ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและ             

   พัฒนาการเรียนรู  และรักษาการในตําแหนง 
                   ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา 

๓. นางสุทธศรี  วงษสมาน                       ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา  และ 
                         รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบาย 
                                                 และแผนการศึกษา 

๔.  นางสาววัฒนา   อาทติยเที่ยง  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๕.  นายกองเกียรติ   สหวรรณางกูร                   ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๖. นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร  ผูอํานวยการศูนยพัฒนากศ.ระหวางประเทศ 
๗. นางสาวประภาพรรณ  ไชยวงษ               ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๘. นางอัมพร  พงษกังสนานันท            ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพนัธการศึกษา 
๙. นางโสภณา  ตาแกว                                นกัวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
๑๐.  นายสวัสดิ์  ภูทอง                                  นกัวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ 

กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารยธงทอง 
จันทรางศุ) รายงานที่ประชุมวา ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมสภาการศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒  และไดดําเนินการแกไขตามความเห็น
ของกรรมการเรียบรอยแลว 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข  
 
 



 

 

๕

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา : (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) 

 กรรมการและเลขานุการ รายงานวา  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - 
๒๕๕๙) ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ป ซึ่งปจจุบันไดใชแผนดังกลาวมาเปนระยะเวลาครึ่ง
แผนแลว ทั้งนี้ชวงเวลา ๒-๓ ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ๓ เรื่อง คือ  
๑) การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒) การปรับแก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในป ๒๕๔๕   และ ๓) การประกาศใช
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ตลอดจนมีนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
ปจจุบัน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาดําเนินการปรับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) ใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ดังนั้นในคราวประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่  
๑/๒๕๕๒ ที่ประชุมสภาการศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการปรับแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบาย
และแผนการศึกษา เปนผูดําเนินการ ซึ่งมีรองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร เปน
ประธาน ควบคูไปกับการดําเนินงานเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมี
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เปนประธาน ซึ่งสํานักงานฯ ไดเสนอเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองเมื่อคราวประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เน่ืองจากการ
ปฏิรูปการศึกษาเปนภาพใหญ และแผนการศึกษาแหงชาติเปนแผนปฏิบัติการที่มี
รายละเอียดที่ลงลึกกวาจึงเสนอตามมาในคราวนี้  

การดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการศึกษา และสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและปรับปรุงแกไขมาโดยลําดับ  ทั้งนี้ไดเสนอ
ใหอนุกรรมการฯ เห็นชอบเรยีบรอยแลว จึงนําเสนอสภาการศึกษาพิจารณาในวันนี้  

สรุปสาระสําคัญ (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๕๙) โดยสรุปดังนี้ 

ปรัชญาและกรอบความคิดยังคงหลักการเดิมไว คือ การยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับ
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การศึกษาทุกระดับ ประเภท สังกัด รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนา 
อื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ  

วัตถุประสงคคงหลักการเดิม คือ ๑) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อ
เปนฐานหลักของการพัฒนา ๒) เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และ
การเรียนรู และ ๓) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และ
สรางสังคม คุณธรรมภูมิปญญา และการเรียนรู  

นโยบายมีการปรับเพิ่มเติม จากเดิมซึ่งมี ๑๑ นโยบาย (ราง) แผนการ
ศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง เพิ่มเปน ๑๔ นโยบาย โดยเติมประเด็นตาง ๆ สอดแทรกใน
เนื้อหาเพื่อใหมีความเปนปจจุบันมากขึ้น ดังนี้ 

๑) ความภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสาธารณะ รังเกียจการทุจริต และ
ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

๒) การพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและ
ภายนอกใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  

๓) การผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี  

๔) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร 
สนับสนุนและสงเสริมจัดการศึกษา  

๕) สงเสริมการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต  
๖) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษารองรับการเปน

ประชาคมอาเซียน  
ทั้ง ๖ ประเด็นที่เพิ่มเติมสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่

ไดนําเสนอไวเมื่อคราวประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 

กรอบการดําเนินงาน แยกตามประเด็นเพื่อใหสอดคลองกับเรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนี้  

๑) คุณภาพการศึกษา จะตองยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน และสงเสริมการรูหนังสือและการรณรงคใหคนไทยมีนิสัย
รักการอาน ซึ่งเปนเรื่องการศึกษาในภาพรวม สําหรับกลุมครู คณาจารยซึ่งเปนหัวใจสําคญั
ตองจัดใหมีสถาบันระดับชาติเพื่อสงเสริมและพัฒนาคณาจารย  การปรับปรุง พัฒนาระบบ
และเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูซึ่งในสวนนี้ไดมีการดําเนินการไปบางแลว  



 

 

๗

จัดระบบใหผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู ตามโครงการครูพันธุ
ใหมประเภทที่ ๒ คือ ครู ๔+๑ ไดแก ผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความประสงคที่จะ
เปนครู จะมีการฝกอบรมวิชาครูใหอีก ๑ ป   ใหมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ คุณวุฒิ
วิชาชีพ และการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องการทํางานสาย
อาชีวะ  

๒) คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู ซึ่งทําใหคนไทยสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ หากเปนในระบบโรงเรียนจุดเนนที่ตองชวยกันดูแลเปนพิเศษ
คือ การแกปญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหลงเรียนรู เพื่อใหมีความหลากหลายและกระจายโอกาสใหกับคนจํานวนมาก   

สําหรับเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ในระดับอุดมศึกษามี
กรอบการทํางาน จะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อย ๆ คงเปนเรื่องยากในการสนับสนุน
งบประมาณใหกับทุกมหาวิทยาลัย จึงมีความพยายามที่จะชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐ และสนับสนุนการจัดกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมมหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย มีความเขมแข็งตางกัน เขามาทํางาน
รวมกันเปนกลุมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

๓) คุณภาพการบริหารจัดการ ใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา  การบริหารจัดการศึกษาโดยยึด
พื้นที่เปนฐาน (area-based) ซึ่งมีการทํางานที่เปนรูปธรรมในรูปของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ เรื่องการสรางนวัตกรรมและ
ทรัพยสินทางปญญา การบริหารจัดการความรูเพื่อใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมมากขึ้น 

๔) ขยายโอกาสทางการศึกษา มีประเด็นเรื่องการใหประชาชนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ไมนอยกวา ๑๒ ป โดยไมเก็บคาใชจาย การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก  เรงรัดการจัดตั้งหนวยงาน
กลางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมทั้งการตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาดวย  

๕) การสงเสริมการมีสวนรวม โดยมีเปาหมายสนับสนุนสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมเขามามีสวนรวมพัฒนาผูเรียนดวยรูปแบบที่หลากหลาย  
สงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายใหเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  สนับสนุนเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดเปาหมายการแบงสัดสวนจํานวนผูเรียนในสถานศึกษา
ภาครัฐกับภาคเอกชน โดยกําหนดเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ สัดสวนจะเปน ๖๕ : ๓๕ ซึ่ง
เปาหมายในป พ.ศ.๒๕๕๔ มีสัดสวน ๗๐ : ๓๐  



 

 

๘

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ แบงเปน ๒ ชวง ชวงแรกใชเวลาประมาณ ๒ ป 
(พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) เปนการจัดทําแผนปฏิบัติการ จากนั้นเปนระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔ 
– ๒๕๕๙)  ทําแผนเหลานี้สอดประสานอยูในแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานที่ เกี่ยวของตางๆ รวมทั้งจังหวัดและกลุมจังหวัด 
สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเขตพื้นที่การศึกษา  

ขอเสนอเพื่อพิจารณา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอตอสภา
การศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) หากไดรับความเห็นชอบแลวจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตอไป  
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑)  
 
การพิจารณา 

ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบกอนมีการพิจารณาในวาระนี้วา เรื่องขอเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
แลว ไดเรงรัดไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหบรรจุในระเบียบวาระการประชุม                
ซึ่งคาดวาสัปดาหหนาจะไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อจะไดเปนแผนแมบท
สําหรับ(ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) ใหมีความ
สอดคลองกัน  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นในเอกสารแนบทาย ไดเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุงและแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับเดิม ดังนี้ 

๑) หนาที่ ๔ ขอ ๑.๑.๕ จัดใหมีระบบการศึกษาเรียนรูและการวัดประเมินผล
การศึกษาเรียนรูของผูเรียนที่เปนมาตรฐานเทียบเคียงกัน โดยใหมีการวัดผลระดับชาติใน
ชั้นปสดุทายของแตละชวงชั้น และนําผลมาใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน สวนชวง
ชั้นที่เหลือใหดําเนินการวัดผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอความขีดเสนใตควรปรับเปน 
การจบการศึกษาใหใชการวัดผลระดับชาติ ซึ่งศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช เปนผู
ผลักดันเรื่องนี้  

๒) ๑.๒ หนา ๔ ขอ ๑.๑.๙ ปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ และชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ... ซึ่งเรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองระบุวา ทําอยางไรจะไมใหเกิดการตั้งสาขา ตั้งหนวยงาน



 

 

๙

ของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ กระจายอยูทั่วไป ซึ่งเปนการทําลายคุณภาพการศึกษา จะมี
ความสอดคลองกันหรือไม  

๓) หนา ๕ , ๘ และ ๑๓ คําวา “ในระบบโรงเรียน” และ “นอกระบบโรงเรียน” 
ควรปรับเปน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

๔) หนาที่ ๘ ขอ ๑.๕.๒ -๑.๕.๔ ที่ระบุวา ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีความเห็นวา การเขียนลักษณะนี้ทํา
ใหโรงเรียนเนนเฉพาะการประกันคุณภาพภายนอก ไมไดทําการประกันคุณภาพภายใน
เปนหลัก ตนสังกัดจึงตองสงเสริมใหโรงเรียนสรางระบบประกันคุณภาพภายใน การประกัน
คุณภาพภายนอกเอง  ดังนั้นขอใหฝายเลขานุการปรับใหชัดเจน   

๕) เรื่องการประกันคุณภาพภายในควรเปนเรื่องที่บูรณาการไปกับระบบการ
บริหาร หากการบริหารมีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาก็มีคุณภาพ ดังนั้นควร
เขียนเปนความคิดรวบยอดใหชัดวา  การประกันคุณภาพภายในตองเปนการดําเนินการที่
ประสานบูรณาการไปกับระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพดวย   

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ชี้แจงในเอกสารแนบทาย หนา ๔ และ ๘ เรื่องการ
จัดระบบการศึกษาเรียนรูและการวัดและประเมินผลการศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
สามารถเทียบเคียงกันไดตรงกันระหวาง(ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุงกับ
ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะใชคําใหเหมือนกัน ตัวอยางเชนหนา ๘ 
ขอ ๑.๕.๓ …กลไกการประกันการเรียนรูและรับรองมาตรฐานผูเรียน เพื่อวัดประเมินผล
ผูเรียนที่เปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเทียบเคียงกัน ซึ่งไมไดระบุรายละเอียดวา
เปนระบบของชาติ อาจมีกรรมการบางทานคิดวาเปนระบบของชาติ แตในที่สุดหากที่
ประชุมเห็นวาตองสามารถเทียบเคียงกันไดก็ควรใชคํานี้  

ประเด็นที่สําคัญกวาคือประเด็นภาพรวม(ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุงที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีคือตองไมใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดสับสนวาเปน
คนละเรื่องกับขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพราะโดยแทจริงแลวเปน
เรื่องเดียวกัน เพียงแตการปฏิรูปการศึกษาเปนภาพใหญเกี่ยวของกับทุกระบบของประเทศ
ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม มีทั้งระบบการศึกษาและระบบการเรียนรู สวนแผนการศึกษา
แหงชาติเปนภาพยอยที่เกี่ยวของกับเรื่องการศึกษาโดยตรง ดังนั้นเอกสารที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตองชัดเจนเพื่อปองกันการสับสนของประชาชน 

 
 



 

 

๑๐

นายพนม พงษไพบูลย มีขอสังเกตในเอกสารวาระการประชมุ ดังนี ้
๑) หนา ๘ ขอ ๑.๓.๙ สงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อวิทยุและโทรทัศน 

อินเทอรเน็ต การศึกษาทางไกล และสื่อเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการศึกษา ควรเพิ่มเติมเรือ่งการ
เขาไปมีสวนจัดระบบอินเทอรเน็ต ระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งวิทยุและโทรทัศนดวย  

๒) หนา ๙ ขอ ๑.๔.๕ จัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรตอยอดจากการศึกษา
ภาคบังคับ (๙+๑) ... เห็นวา การตอยอดที่จะเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถทํางาน
ได อาจเปน ๙ + ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน /๑ ป /๒ ป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
หลักสูตรในแตละวิชา  

๓) หนา ๑๗ ขอ ๓.๑.๒ เรงรัดการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสือและ
ตําราเรียนที่มีคุณภาพ หากเขียนลักษณะนี้แปลวา  รัฐเปนผูผูกขาดการผลิตสื่อ ควรปรับ
เปนรัฐเปนผูสงเสริม สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมผลิตสื่อ ซึ่งจะสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

๔) หนา ๑๘ เรื่องดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนมืออาชีพ ใน
เรื่องการจัดตั้งและการรับโอนสถานศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการเปนแกนกลางใหการ
สนับสนุนดานวิชาการ มีความเห็นวา  ประโยคนี้ขาดความชัดเจน เพราะที่ผานมาก็เขียน
ในลักษณะนี้มาโดยตลอด และผลก็คือ  สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หากแตการนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อสําหรับครูและ
ผูเรียน การวัดผลประเมินผล การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางวิชาการทองถิ่นตอง
ดําเนินการเอง กระทรวงศึกษาธิการไมไดเขาไปมีสวนรวมดังกลาว ดังนั้น ควรเขียนให            
ชัดวา  ระบบทางดานวิชาการเปนระบบเดียวกัน สวนที่แตกตางกันคือ ระบบบริหารจัดการ 
และขอเสนอเพิ่มเติมวา งบอุดหนุนดานวิชาการ ตองผานจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให
อยูในนโยบายเดียวกัน เชน หากจะพัฒนาครูก็ตองพัฒนาไปดวยกัน แตปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการไมไดดูแลสวนนี้ จึงอยากเห็นวาทําอยางไรใหระบบนี้เปนระบบที่เขา
ไปสนับสนุนแลวตองไปกํากับดูแลคณุภาพมาตรฐานทางวิชาการดวย เปนตน 

ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีขอสังเกตวา นโยบายรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจัดให
ประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งเปนนโยบายที่
ไดรับการชี่นชมมาก แตในเอกสารระบุวา จัดใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง ๑๒ ป โดยไมเก็บคาใชจาย ไมทราบวาควรจะคงเขียนไวแบบนี้หรือไม 



 

 

๑๑

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงวา ถอยคําในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่ใชอยูในหลายฉบับมีความสอดคลองกัน คือ ใชคําวา “ไมนอย
กวา ๑๒ ป” เพราะฉะนั้นขออนุญาตคงใชถอยคํา “ไมนอยกวา ๑๒ ป” สวนภาคปฏิบัติจะ
ขยับเปน ๑๓ ป ๑๔ ป หรือ ๑๕ ป อยางที่ปฏิบัติกันในขณะนี้ไมขัดตอกฎหมายแตไม
อยากใหมัดจนเกินไปเนื่องจากมีประเด็นซึ่งอาจทําใหเกิดความขลุกขลักขึ้นในการบริหาร
จัดการ  

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ) มีขอสังเกตใน
เอกสาร ดังนี้  

๑) เอกสารประกอบการประชุม  
บทที่ ๖ เรื่องการบริหารแผนสูภาคปฏิบัติ หนา ๑๑๖ ควรเปนแผนที่

สามารถบอกไดวา ทําไม ตองทําอะไร และทําอยางไร แตคําวา “ทําอยางไร” ไมมี และ
ทั้งหมดมีเพียงหนา ๑๑๗-๑๑๙ ที่เปนการบริหารแผนสูภาคปฏิบัติ มีความเห็นวาหากสภา
การศึกษาจะทําการบริหารแผนสูภาคปฏิบัติ ตองมีรายละเอียดมากกวานี้ ซึ่งคงจะเปนเลม
ที่เปนแผนปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติของกระทรวงฯ สามารถนําสูการปฏิบัติได  

๒) เอกสารการประชุม 
๒.๑ หนา ๒๖ แสดงตารางสรุปกระบวนการนําแผนการศึกษา

แหงชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับของภาคสวนตาง ๆ ควรนําขอ ๖ การจัดขอมูลที่สําคัญ
ข้ึนมากอน เพราะขอมูลเปนฐานในการทํางานทุกอยาง และทําใหรูไดวาขณะนี้ปญหาอยู
ตรงไหน  

๒.๒ หนา ๒๘ แสดงแผนผัง (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง เกี่ยวกับการนําแผนสูการปฏิบัติ หากยังไมสามารถทําใหสมบูรณได เสนอวา 
สภาการศึกษาตองทําหนาที่นํารองให ในเรื่องจะทําอะไร ทําเพื่อใคร สวนเรื่องการทํา
อยางไรใหหนวยปฏิบัติรับไปดําเนินการใหไดมากกวาที่เสนอไวในเอกสารประกอบการ
ประชุม  

๒.๓ หนา ๒๘ แนวนโยบาย มี ๓ กลอง นโยบายแรก มี ๖ ขอยอย
นั้นจะเห็นวา ระดับของแนวนโยบายนี้ไมเทากัน เพราะแนวนโยบายทุกขอยกเวน ขอ ๑.๔ 
คือนโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษา ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การปลูกฝงผูเรียน การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการผลิตครู แตขอ ๑.๔ เปนแนวนโยบายที่มุงไปที่ผลผลิต 



 

 

๑๒

คือ การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ดังนั้นเห็นวา 
ควรนําทฤษฎีระบบมาใชดวย  

๒.๔ หนา ๒๘ เรื่องการพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความเห็นวา เมื่อสรางระบบกลไกขึ้นมาตองพยายามฝง (Built in) เขาไปใน
ระบบการทํางานปกติ และเมื่อถึงฤดูประเมินผล จึงจะมีเครื่องมือที่ชวยดึงขอมูลนั้นออกมาได  

รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย มีความเห็นวา ปญหาคือการนําแผนสูการปฏิบัติ
สวนหนึ่งเกี่ยวโยงกับการแบงสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหาสาระ
บางสวนเกี่ยวโยงกับสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ หากไมสามารถชี้แนวทางใหเปนรูปธรรม
อยางชัดเจนไดแลว การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะทําไดยาก ดังนั้นตองวิเคราะหวา
กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนจะทําอะไร อยางไร 
ประเด็นเหลานี้  เมื่อมีแนวทางใหสามารถปฏิบัติไดอยางมีทิศทางและเปนเอกภาพแลว         
จะทําใหแผนนี้ประสบผลสําเร็จมากขึ้น 

ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีขอสังเกตวา การกําหนดเปาหมายผูเรียน 
รัฐและเอกชนเปน ๖๕ : ๓๕ ซึ่งมีความเห็นวาควรมีสัดสวน ๖๐ : ๔๐ เพื่อใหมีความแนใจ
วา  การมีสวนรวมของภาคเอกชนหรือภาคภาคีเครือขายจะชวยรัฐได 

รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร กลาววา ฝายเลขานุการอนุกรรมการสภา
การศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษาจะนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ
ทุกทานไปปรับปรุงใหเอกสารมีความสมบูรณและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง โดยมีขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) เอกสารประกอบการประชุม (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) ประกอบดวย ๖ บท บทที่ ๑-๔ เปนบททั่วไป ไดแก วัตถุประสงค 
นโยบาย เปาหมาย บทที่ ๕ มีลักษณะคลายแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับเดิม แตจะมาเนน
ในบทที่ ๖ การบริหารแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งมีความละเอียด ตามที่รองผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณไดเสนอแนะเอกสารหนา ๑๒๑ จะเห็นวา อนุกรรมการฯ ปรับกระบวนทัศน 
(paradigm) ของการทําแผนใหม คือ ไมไดใชระบบสั่งการ (top down) แตจะเปนการ
กําหนดแผนรวมกัน (plan with) กับจังหวัด กลุมจังหวัดอยางชัดเจน และหนา ๑๒๒ แสดง
ตารางแสดงรายชื่อกลุมจังหวัด ซึ่งเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นจะมี
กลุมจังหวัดกับจังหวัด ซึ่งจะมีแผนระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติ หากจะให
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตองนํานโยบายรัฐบาล ๓ เรื่อง ไดแก 
๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒) การขยายโอกาสทางการศึกษา และ ๓) การมีสวน



 

 

๑๓

รวม มาเพื่อใหแผนประสบความสําเร็จ ทั้งนี้หนวยงานระดับกระทรวง/องคกรหลัก ระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
ตองตระหนักในการทํางานรวมกัน ตองมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและนําแผนสูการปฏิบัติ  

๒) เอกสารการประชุม หนา ๒๖ การจัดขอมูลที่สําคัญ เห็นวา สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มีขอมูลเรื่องคุณภาพดังกลาว แตสิ่งสําคัญคือจะตองยอยขอมูลใหเปน
ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด โดยเนนขอมูลเรื่องคุณภาพ ขอมูลการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา ขอมูลการมีสวนรวมเหลานี้ ในจังหวัดและกลุมจังหวัดตองตระหนัก 
ดังนั้นแผนจังหวัดกับแผนกลุมจังหวัดซึ่งมีความสําคัญมาก รวมไปถึงเครือขายระดับกลุม
จังหวัด ระดับจังหวัดก็มีความสําคัญมากเชนกัน ซึ่งหากมีขอมูลละเอียดแลวจะนําไปสู
ความสําเร็จในการทําแผนไดอยางเปนรูปธรรม  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นดวยกับหลักการของ (ราง) 
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙)  แตในฐานะหนวยปฏิบัติ มี
ความกังวลเรื่องงบประมาณที่จะใชในการขับเคล่ือนแผน ทั้งแผนการปฏิรูปศึกษาใน
ทศวรรษที่สองและแผนการศึกษาแหงชาติ เพราะขณะนี้ทุกหนวยงานเตรียมพรอมจะใช
เงินจากโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (เอสพี ๒) ซึ่งมีหลักการการใชเงิน
คลายคลึงกัน แตตางกันที่จุดเนน จึงขอใหฝายเลขานุการ ตรวจสอบความเชื่อมโยงในการ
ใชเงินระหวางแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง แผนการศึกษาแหงชาติ และแผน
ขับเคล่ือนโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (เอสพี ๒) วามีจุดเนนและ
เปาหมายตางกันอยางไร เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในการนําสูการปฏิบัติหรือสู
สาธารณชนตอไป  

ทั้งนี้ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาแผนขับเคล่ือนโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ ๒ (เอสพี ๒) เปนเงินงบประมาณกอนใหญที่สุดที่จะลงสูพื้นที่ และการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ หลายโครงการไมไดบรรจุไวในแผนการ
ศึกษาแหงชาติ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับเงินจากโครงการ
ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ จํานวน ๖๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งจะเปนพลังขับเคล่ือนที่
สําคัญของสพฐ.ใน ๓ ปขางหนา แตการดําเนินงานโครงการดังกลาวไมไดเปนจุดเนนที่
บรรจุอยูในแผนการศึกษาแหงชาติ เปนตน  



 

 

๑๔

รองศาสตราจารยทองอินทร  วงศโสธร  ชี้แจงวาจากการประชุมรวมกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปวาโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (เอสพี 
๒) มีความครอบคลุมกับการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับแลว   

กรรมการและเลขานุการ เสนอวา จากการฟงความคิดเห็นของกรรมการหลายทาน 
คิดวาในภาพรวมกรรมการสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอของการปรับปรุงแผนการศึกษา
แหงชาติฉบับนี้ แตมีความกังวลเรื่องถอยคําบางขอ และความเชื่อมโยงของเปาหมายที่
ควรเปนเปาหมายเฉพาะมากขึ้น โดยควรปรับถอยคําใหสอดคลองกับเม็ดเงินที่มีอยูจริงนั้น 
ในหลักการขอใหที่ประชุมใหความเห็นชอบกับขอเสนอ (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) โดยฝายเลขานุการจะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็น
ของกรรมการไปปรับแกกอนนําเสนอประธานพิจารณา เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบตอไป  หรือหากที่ประชุมพิจารณาสักระยะหนึ่งแลว มีความเห็นวาควร
ปรับแกกอนแลวนํากลับมาใหที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก็สามารถดําเนินการได  

นายนิพนธ  สุรพงษรักเจริญ เห็นดวยกับขอเสนอของ (ราง) แผนการศึกษา
แหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) และเห็นวาเปนแผนที่คอนขางสมบูรณ  แต
กังวลใจกับแผนงานเรงดวนซึ่งกําหนดใหดําเนินการในปพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔  แตขณะน้ี
เปนป พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนดังกลาวยังไมไดเริ่มดําเนินการเลย  รวมทั้งเห็นดวยกับองคกร
ใหมที่จะเกิดขึ้นตามที่ระบุไวในขอ ๑.๑-๑.๔ ทั้ง ๔ แหง โดยเฉพาะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
แหงชาติ ซึ่งประธานใหความเห็นชอบกับการจัดตั้งสถาบันดังกลาวแลว และถือเปน
ประวัติศาสตรหากสามารถจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติไดสําเร็จในรัฐบาลชุดนี้ 
เพราะเอกชนใชเวลาในการผลักดันเรื่องนี้มาเปนเวลาเกือบ ๑๐ ปแลว แตยังไมสําเร็จเปน
รูปธรรม  

นอกจากนี้ยังเห็นดวยกับการใหความสําคัญเรื่องความสามารถในการ
แขงขัน เนื่องจากปจจุบันองคกรภาคเอกชนมีปญหาเรื่องการสรางคนที่มีความสามารถใน
การแขงขันตั้งแตระดับกลางจนถึงระดับสูง เมื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติเกิดขึ้นไดจะ
สามารถสรางความเขาใจรวมกันของหลายหนวยงาน ทั้งในเรื่องของการปองกันไมใหคน
ไทยไปทํางานตางประเทศ  รวมทั้งการกีดกันคนตางชาติไมใหเขามาทํางานในประเทศไทย  
สําหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้นในปจจุบันหลายประเทศจัดตั้งสถาบันเหลานี้แลว ดังนั้น
หากประเทศไทยสามารถจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติได  ก็จะทําใหเกิดสถาบันที่
ทําหนาที่รับรององคกรที่เกี่ยวของ เพิ่มการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับคน
ไทย ทั้งนี้ขอเปนกําลังใจใหกับประธานในการแกไขปญหาความคิดเห็นไมตรงกันระหวาง



 

 

๑๕

กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงานในเรื่องการกอตั้งสถาบันดังกลาว  หากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติเกิดขึ้นไดจริงแลว ภาคเอกชนจะขอชื่นชมกับผลงานของรัฐบาลชุด
นี้เปนอยางย่ิง 

ประธาน ชี้แจงวา  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายชัดเจนเรื่องการจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดเชิญประชุมผูแทนหนวยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและภาคเอกชนมาประชุมรวมกันเมื่อ ๒-๓ สัปดาหที่ผานมา เพื่อใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดทายมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรับผิดชอบหลักในการเสนอพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดถามความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกลาว  ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการใหคําตอบไปอยางชัดเจนแลววา  สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพแหงชาติ และขอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดําเนินการเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดเลย และในระหวางที่รอกระบวนการที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคงตองใชเวลาประมาณ ๒ ป จึง
จะสามารถจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติไดนั้น เพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติ ที่
ประชุมซึ่งประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผูแทนสภาอุตสาหกรรม หอการคา และอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีมติให
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในลักษณะที่จะกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติไปพลางกอน   

นอกจากนี้ ประธานไดมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรงรัดใหมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) โดยจะเปนประธานการลงนามดังกลาว เพื่อใหมี
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับรวมกันระหวางภาคเอกชน
กับผูผลิตคือกระทรวงศึกษาธิการ และใหใชไปพลางกอน จนกวาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
แหงชาติจะเกิดขึ้นอยางเปนทางการ ซึ่งเมื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติเกิดขึ้นอยาง
เปนทางการแลว อาจมกีารปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่กําหนดไวแลวนั้นได  

รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ เห็นดวยกับเนื้อหาสาระของ(ราง) 
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ในภาพรวม โดยมีขอสังเกต 
๒ ประการ ดังนี้  



 

 

๑๖

๑) ระดับมหภาค (macro) ในหนา ๒ และ ๓ ของเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุมหัวขอปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด มีการกลาวถึงเรื่องการมุงใหเกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดยขณะนี้ตองยอมรับวาเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืนเปนระเบียบวาระแหงสหประชาชาติ 
ระหวางป ค.ศ. ๒๐๐๕ -๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๔๘ -๒๕๕๗) ซึ่งนับเปนทศวรรษของการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ  ดังนั้นหากเปนไปได ขอเสนอวา เมื่อกําหนด
ปรัชญาหลักแลว ควรเพิ่มการพัฒนาที่ย่ังยืนไวในเจตนารมณของแผนดวย เชน ในหนา ๓ 
วงเล็บ (๒) บรรทัดแรก พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง... ขอใหเติมคําวา 
“การพัฒนาที่ย่ังยืน” กอนคําวา ...และมีดุลยภาพใน ๓ ดาน เพื่อเปนการเนนใหเชื่อมโยง
กับปรัชญาหลักที่อางไวในหนา ๒ ดวย  

ในสวนของวัตถุประสงคของแผน ขอ (๑) พัฒนาคนอยางรอบดานและ
สมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา ตรงนี้ควรเติมเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน เนื่องจาก
ขณะนี้มีแนวคิดการพัฒนาที่หลากหลาย จึงควรระบุเปาหมายใหชัดเจนวา  การพัฒนาเปน
การพัฒนาที่ย่ังยืน  ทั้งนี้อาจเติมในวัตถุประสงคขอ ๑ หรือขอ ๒ ขอใดขอหนึ่งก็ไดตาม
ความเหมาะสม  

๒) ระดับจุลภาค (micro) ในหนา ๔ แนวนโยบาย (๑.๑) ขอ ๑.๑.๔ เรื่อง
การจัดใหมีระบบการศึกษาเรียนรู และการวัดประเมินผลการศึกษาการเรียนรูของผูเรียนที่
เปนมาตรฐาน คือขณะนี้เมื่อพูดถึงการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู  ใน
ภาพรวม คนสวนใหญจะนึกถึงการวัดประเมินผลสวนที่เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร ๘ กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยไมไดใหความสําคัญกับการวัด
ประเมินผลในสวนที่ เปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียน ปลอยใหโรงเรียน
ประเมินผลกันเองตามรูปแบบของแตละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสวนใหญดําเนินการวัด
ประเมินผลแบบใหผาน ดังนั้นจึงควรระบุใหมีการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง
ดานวิชาการ วิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปนมาตรฐานดวย จึงขอเสนอใหมีการ
รื้อปรับปรุงระบบวิธีการวัดประเมินผลใหเปนที่เชื่อถือได และใหมีรายละเอียดมากกวาที่
เปนปจจุบัน ไมใชประเมินผลแบบใหผานกับไมผานเทานั้น  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แสดงความเห็นวา  แผนแมบทดานวัฒนธรรมของชาติได
ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนที่ผานมา โดยผานความเห็นชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการดวย  และมีความเห็นวาแผนแมบทดานวัฒนธรรมได มีการบูรณาการ
ดานการศึกษาไวมากที่สุด ทั้งระดับนโยบาย แผนปฏิบัติงานและการดําเนินงาน  และ
เนื่องจากในแผนดังกลาวไดนําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมมาพิจารณาควบคูไปดวย 



 

 

๑๗

ทําใหแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติฉบับใหมมีความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง
วัตถุประสงคที่ ๒ ในแผนขวาง แตทั้งนี้มีขอสังเกต ๒ ประเด็นดังนี้  

๑) ความครอบคลุมของการจัดการศึกษา  แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ มี
ความครอบคลุมการจัดการศึกษาของหนวยราชการอื่นหรือไม เชน กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม และกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาที่จัดการศึกษาเรื่องพลศึกษา เปนตน   

๒) ควรเพิ่มเติมเรื่องการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรของชาติ โดยอาจ
รวมไวกับเรื่องการสงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา การเรียนรูศิลปวัฒนธรรม พล
ศึกษา กีฬา  ตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปที่ผานมา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑)  

ประธาน ชี้แจงวาไดขอใหฝายเลขานุการ ปรับแกไขขอความในเปาหมายรวม 
วัตถุประสงคที่ ๑ คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข โดยขอใหเพิ่มขอความวา “ภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย”  เพื่อใหมีความหมายสมบูรณมากขึ้น คือมีเฉพาะคนไทยเทานั้นที่มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยการเรียนวิชาประวัติศาสตรจะสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
รากเหงาที่แทจริง และมีความภาคภูมิใจในความเปนมาของตนเอง 

นายเจต ประภามนตรีพงศ  กลาววา  ตามที่ประธานมีนโยบายใหปรับปรุงแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ในฐานะที่เปนผูแทนของผูจัดการศึกษาภาคเอกชนขอขอบคุณและ
รูสึกดีใจที่มีการบรรจุเรื่องการจัดการศึกษาของภาคเอกชนไวในหนา ๒๐  ขอ ๓.๓.๓ และ 
๓.๓.๕  อยางไรก็ตาม ขอเสนอใหมีการติดตามประเมินผลเพื่อการนําแผนสูการปฏิบัติที่
แทจริง  โดยเฉพาะอัตราสวนการจัดศึกษาระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนที่กําหนดไวเปน 
๖๕ : ๓๕ ถามีความเปนไปไดก็จะเกิดประโยชน เพราะปจจุบันอัตราสวนการจัดการศึกษา
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเปน ๘๐ : ๒๐ และการจัดการศึกษาของภาคเอกชนมี
แนวโนมลดลงโดยลําดับ โดยสัดสวนที่แทจริงในปจจุบันอยูที่ประมาณ ๘๒ : ๑๘  และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการกฤษฎีกาที่นําเรื่องการปรับแกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากกฎหมายฉบับนี้ผานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแลว คาดวาสัดสวนการจัดการศึกษาของภาคเอกชนคงมีอัตราเพิ่มข้ึน  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การเสนอ (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ครั้งนี้ มีเอกสารจํานวนมาก  คงไมสามารถสื่อสารให
ประชาชนทั่วไปรับรูและเขาใจตามเอกสารไดทั้งหมด ดังนั้นเพื่อความกระชับ ควรพิจารณา
วาจุดเนนที่ควรคงไวคืออะไร จุดที่เปล่ียนแปลงคืออะไร   



 

 

๑๘

นอกจากนั้น ยังมีความเห็นวาสวนที่เปนหลักการเดิมที่คงไวมี ๓ ดาน คือ  
๑) การพัฒนาคนอยางรอบดาน สมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา ๒)สรางสังคมไทย
ใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู และ ๓) พัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อนําไปสู
การเรียนรูตลอดชีวิต สวนที่ปรับปรุงคือสวนที่กรรมการหลายทานมีขอคิดเห็นและให
ขอสังเกตเพิ่มเติม เปนจุดที่อนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
เสนอใหมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ๖ ประการ ดังนี้ 

๑ )  การ เนนคุณภาพผู เ รี ยน  ซึ่ งสอดคล องกับนโยบาย  ๓  ดี  (D)                
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ คือ ๑) เนนความภูมิใจในความเปนไทย ๒) 
จิตสาธารณะ และ ๓) รังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

๒) เนนเรื่องการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๓) สงเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรูตลอดชีวิต 
๔) พัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ หรือการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบ 

VQ)  
๕) การสรางความสมดุลในการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
  ๖) การบริหารจัดการ เนนการเชื่อมตอระหวางนโยบายสูการปฏิบัติ  

ดังนั้นแผนจึงตองมีสวนที่เปนการบูรณาการตั้งแตนโยบายของสวนกลาง
ไปสูแผนกลุมจังหวัด และแผนจังหวัด  

ทั้งหมดนี้หากมีการปรับปรุงโดยคงจุดเดิมที่ดีอยูแลว และเติมเต็มในสวนที่
ตองการลดชองวางของอดีตที่ผานมา ก็จะกอใหเกิดประสิทธิผลตอการศึกษาของชาติ 
มากขึ้น 

ประธานขอใหฝายเลขานุการ ตอบคําถามสั้นๆ ใหไดวา (ราง) แผนการศึกษา
แหงชาติมีการปรับปรุงตางจากเดิมอยางไร เชนเดียวกับการปฏิรูปการศึกษารอบสองซึ่ง
ตางจากการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรก คือการปฏิรูปการศึกษารอบแรกเนนเรื่องปรับ
โครงสราง และการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ แตการปฏิรูปการศึกษารอบ
สองเปนการปฏิรูปสิ่งที่นอกเหนือจากโครงสราง คือเนนคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษา และการมีสวนรวม โดยเนนเรื่องคุณภาพเปนลําดับแรก และลําดับที่ ๒ คือตองให
ความสําคัญกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยควบคูกับการศึกษาในระบบดวย  



 

 

๑๙

ในลักษณะเดียวกันการปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ควรมี
คําตอบสั้นๆ วา ตางจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมอยางไร เพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันในสังคม และสรางความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตอไป 

กรรมการและเลขานุการ มีความเห็นวาประเด็นพิจารณาของประธานมีความเปน
รูปธรรม  คือหากสามารถสื่อสารใหสาธารณชนและหนวยปฏิบัติเขาใจตรงกันไดจะเกิด
ประโยชน  โดยคิดวาขอคิดเห็นของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใชเปนคําตอบใน
การอธิบายตอสาธารณชนใหเขาใจไดงาย โดยแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรังปรุงมีจุด
เปล่ียนแปลง ๖ ประการ คือ  

  ๑) การกําหนดเปาหมายที่คุณภาพของคนในอนาคต โดยใหความสําคัญกับ 
ความภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสาธารณะ รังเกียจการทุจริต ตอตานซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

๒) การพัฒนาครู ซึ่งสอดคลองกับเรื่องปฏิรูปการศึกษารอบสองที่เนนการ
พัฒนาครู  

๓) การสงเสริมการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต โดยสงเสริมใหมีการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิตเกิดขึ้นจริง มีแหลงเรียนรู มีเครื่องมือและกลไกที่คนทั่วไปสามารถเขาถึงได 

๔) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนมากขึ้น  
๕) การขับเคล่ือนโดยใชการพัฒนากําลังคน (VQ) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพแหงชาติ ซึ่งจะทําใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น  และ 
๖) การบริหารแผนเพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยเนนการบูรณาการ

ของแผนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหมีความเชื่อมโยงกัน   

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลาวเสริมวาจุดเดนที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

 ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ  เห็นดวยกับจุดเปล่ียนแปลงทั้ง ๗  ประการ และ
เสนอวาใน ๗  ขอควรใหความสําคัญในระดับที่แตกตางกัน  โดยมีความเห็นวาสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือ แผนนี้เปนแผนปฏิบัติ ซึ่งอยูในกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะทํา
ใหการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอยางแทจริง โดยแบงเปน ๓ ระยะ ดังนั้นจึงควรพิจารณา
และใหความสําคัญกับการปฏิบัติและกลไกการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสามารถนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 นายสุวัฒน  เงินฉํ่า  เห็นวา มีการกลาวถึงเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการจัด
การศึกษาของภาคสวนตางๆ รวมทั้งภาคเอกชนมาโดยตลอด เชน การทําโรงเรียนใหเปน



 

 

๒๐

ของประชาชน การใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยกรรมการสถานศึกษาเกิดขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ แตขาดประสิทธิภาพมา
โดยตลอด ดังนั้นควรผลักดันและใหความสําคัญกับกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งกรรมการ
เขตพื้นที่ใหมีบทบาท มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการศึกษา
อยางแทจริง  

 นายไพฑูรย จัยสิน มีความเห็นวา ในพื้นที่ภาคใตคนสวนใหญนิยมเรียนโรงเรียน
เอกชนมากกวาโรงเรียนรัฐบาล  และขาดความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน จึง
ควรเนนการสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนของรัฐ ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อทําใหเด็กไทยไดรับการศึกษาอยางมี
คุณภาพมากขึ้น 

 ประธาน ชี้แจงวา รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนมาโดยตลอด แตยังไมประสบความสําเร็จ รวมทั้งสงเสริมใหภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมีมาตรฐานเดียวกัน ใชทรัพยากรรวมกันในกรอบกฎหมายที่ทําได ยกเวนการ
ลงทุนในภาคเอกชน และบางเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการไดเพราะผิดกฎหมาย  โดยหลาย
เรื่องพยายามกําหนดเปนนโยบาย เชน การนิเทศ การจัดตั้งสํานักงานตางๆ เปนตน 

  นายอมเรศ ศิลาออน  มีความเห็นวา การสงเสริมใหภาคเอกชนมีความเขมแข็ง 
โดยเฉพาะเรื่องการสรางความรวมมือระหวางพอแมกับสถานศึกษา ในสวนกลางภาครัฐ
ตองถอย เพื่อเปดโอกาสใหพอแมเขามามีสวนรวมได ในบางจังหวัดยังดําเนินการไดนอย 
เนื่องจากพอแมไมกลาเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษา  ดังนั้นจึงควรกําหนดบทบาทของ
ภาคราชการใหถูกตอง เพื่อกระตุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมมากขึ้น   

 รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ มีความเห็นวาการเนนการเปลี่ยนแปลง ๗  ขอ 
ควรเนนใหชัดเจนโดยเฉพาะในขอ ๑  คือคุณภาพของคนและสังคม  เนื่องจากการปรับ
แผนการศึกษาแหงชาติแผนฉบับนี้ สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่เนนดาน
คุณภาพของคนและสังคม การพัฒนาครูและสงเสริมการมีสวนรวมทางการศึกษา รวมทั้ง
การเตรียมความพรอม หรือจะกลาวใหสั้นคือเนนที่คุณภาพของคนและสังคม  ทั้งนี้มี
ความเห็นสอดคลองกับนายสุวัฒน เงินฉํ่า เรื่องการใหความสําคัญกับการใหชุมชนเปนฐาน 
(community based)  โดยปจจุบันทุกหนวยงานกําลังมุงไปหาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อขอความรวมมือในการสนับสนุนดานงบประมาณ แตในความเปนจริงความรวมมือจาก
ชุมชนหรือจากภาคเอกชนก็ดี ถาเริ่มตนดวยการใหชุมชนเปนฐาน จะเกิดความรวมมือที่
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มั่นคง  เพราะการใหชุมชนเปนฐานไมไดหมายถึงเพียงโรงเรียนเอกชน แตหมายรวมถึง
บริษัท หางราน ภาคเอกชนที่จะเขามาสงเสริมสนับสนุนภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา   

 ประธาน กลาววา หากที่ประชุมไมมีความเห็นเพิ่มเติม ขอมอบหมายใหฝาย
เลขานุการไปปรับ โดยปรับถอยคําใหเขาใจงายขึ้น และตรงประเด็น  ขณะนี้มีความเหลื่อม
กันอยูระหวางวัตถุประสงคขอที่ ๒ กับขอที่ ๓ คือการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม 
กับการพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม ซึ่งมีความใกลเคียงกันมาก แนวนโยบายบาง
ขอสนับสนุนวัตถุประสงคที่ ๒ หรือไม บางขอไขวกันไปมา บางขออาจยุบรวมกันได ควร
ปรับใหเขาใจและจําไดงายขึ้น เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถรับไปปฏิบัติไดงาย รวมทั้งปรับตาม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมในวันนี้ดวย  ประธานจึงขอหารือที่ประชุมวา
ควรใหฝายเลขานุการ กลับไปปรับแกไขแลวนํามาเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หรือปรับเสร็จแลวสงใหประธานพิจารณา แลวเสนอตอคณะรัฐมนตรีไดเลย ทั้งนี้มี
ความเห็นวา  ควรนํากลับมาใหที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหลังจากปรับแกไขเสร็จเรียบรอยแลว  

 กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงวา สืบเนื่องจากขอจํากัดเรื่องกระบวนการทํางาน
ของหนวยงานและการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา จึงขอใหที่ประชุมใหความ
เห็นชอบในหลักการ โดยฝายเลขานุการรวมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดาน
นโยบายและแผนการศึกษาจะรับไปปรับแกไขเรื่องถอยคํา และความเชื่อมโยง เมื่อปรับแก
เสร็จเรียบรอยแลวจะขอนําเสนอตอประธานเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบตอไป  

 ประธาน มอบหมายใหฝายเลขานุการรวมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดาน
นโยบายและแผนการศึกษาปรับแกไขเอกสารตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม 
แลวเสนอใหประธานพิจารณาอีกครั้งกอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  
 ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช เสนอวา หลังจากปรับแกเอกสารเรียบรอยแลว
ขอใหแจงเวียนใหกรรมการรับทราบดวย เพื่อวาจะไดแจงใหทราบหากมีขอทวงติงตอไป  

  ประธานหารือที่ประชุมวา ควรนํากลับมาใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาอีกครั้งหรือไม 
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยประธานจะกําหนดวันเวลาในการประชุมใหเร็วข้ึนภายใน
ไมกี่สัปดาห  
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 นายสมหมาย ปาริจฉัตต  กลาววาเกรงจะไมทันตอเวลา เนื่องจากขณะนี้ฝาย
เลขานุการไดนําเรื่องขอเสนอการปฏิรูปการศึกษารอบสองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาแลว หากนํามากลับมาใหที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งจะเปนการเสียเวลา เพราะ
แผนการศึกษาแหงชาติเปนแผนที่นําสูการปฏิบัติและตองมีความสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงควรดําเนินการตามแนวทางที่กรรมการและ
เลขานุการเสนอ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วตอไป  
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบกับหลักการของ (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) โดยประธานมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษารวมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษาเรง
ปรับแกไขเอกสารตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม และแจงเวียนให
กรรมการรับทราบ กอนนําเสนอประธานพิจารณานําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบตอไป   
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืนๆ  : การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดาน    
  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก  

กรรมการและเลขานุการ นําเสนอเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ดานการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือกวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือน
การปฏิรูปการศึกษารอบสองในระดับนโยบาย โดยใหมีการจัดตั้งหนวยงานขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิภาพ และกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
ภายในเพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่สงเสริม
ใหภาคเอกชน สถานประกอบการ องคกรศาสนา รวมทั้งองคกรและสถาบันทางสังคมอื่น 
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  สํานักงานฯ จึงขอเสนอ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก โดย
มีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดศูนยการเรียนตามมาตรา 
๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
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พ.ศ.๒๕๔๕  เพื่อใหเปนการขับเคล่ือนการดําเนินงานเรื่องการศึกษาทางเลือกเปนรูปธรรม 
และนํานโยบายสูการปฏิบัติตอไป   
 องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย นายอมเรศ ศิลาออน นายมีชัย  
วีระไวทยะ  นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และนายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา เปน
อนุกรรมการที่ปรึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษาเปนประธานอนุกรรมการ นายแพทย
อําพล จินดาวัฒนะ เปนรองประธาน โดยมีผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมเปนคณะอนุกรรมการ   
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ  
 
 ทั้งนี้ฝายเลขานุการ ขอเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๒  ๓.๓ 
และ ๓.๔ ไปไวในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากประธานและกรรมการหลายทานมี
กําหนดการเขาเฝาฯ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒) ในเวลา ๑๖.๐๐ น.  
  
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  
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